

อธิการบดีท่านใหม่เพื่อความท้าทายแห่งความความหน้าทางวิชาการ

จากจุดเริ่มต้นของชาวนครศรีธรรมราชที่ทรงริเริ่มเรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภูสถานต่อด้วยเจตนารมณ์ของรัฐบาล จึงก่อเกิดมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบสำหรับจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้เรื่องปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิมีวันเสื่อมสูญ

23 ปีภายหลังการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กลายเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตและเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาและบริการองค์ความรู้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภาคใต้ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งการบรรลุจุดหมายดังกล่าวนี้เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของประชาคมวลัยลักษณ์ที่ช่วยกันขับเคลื่อนภายใต้การนำของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ในอนาคตอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยมีโจทย์ที่ท้าทายอยู่หลายประการที่ต้องอาศัยผู้บริหารในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ การดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 25 ที่จะมาถึงใน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโอกาสอันน่ายินดีและจะเป็นโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยควรได้เตรียมการเพื่อกำหนดจุดยืนและทบทวนทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชา และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการเรื่องท้าทายดังกล่าวต้องการผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

ในนามคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้เข้าร่วมกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์ยินดีที่จะสนับสนุนท่านในการบริหารงานเพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้

ประชาคมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ยินดีต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนครบทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี โดยในระดับปริญญาตรีนั้นได้เปิดสอนเกือบครบทุกสาขาวิชา มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณหนึ่งหมื่นคน แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการจัดตั้งมาไม่นานมากนักแต่ได้ดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ มากมายและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผลงานด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ มีจำนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีผลงานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ และมีผลงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่ประจักษ์ นำมาซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจของชาววลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ประชาคมทุกภาคส่วนได้คาดหวังว่า เมื่อครบปีที่ ๒๕ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของประเทศต่อไป

พนักงานสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความตั้งใจ จะให้ความกรุณาแก่มหาวิทยาลัยฯ โดยการเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี ด้วยการตอบรับการเสนอชื่อฯ หรือด้วยการสมัคร ทั้งนี้ พนักงานสายปฏิบัติการฯ มีความยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และวิสัยทัศน์ของท่าน ด้วยดี ตลอดไป

พนักงานสายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป

ในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับอธิการบดีท่านใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” เรากำลังก้าวไปสู่ความท้าทายครั้งสำคัญที่จะทำให้ปณิธานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลในระดับที่สูงขึ้น เราก้าวมาสู่จุดซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานวิชาการ งานบริการสาธารณะ และการสร้างความร่วมมือของประชาคมที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ภาพอนาคตที่ต้องการ เราจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่จะเป็นหลักของท้องถิ่นภาคใต้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งสู่สังคม มุ่งมั่นพัฒนา งานวิจัยสู่สากล มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งหมดนี้เรากำลังจะก้าวไป

การสร้างศูนย์การแพทย์ที่กำลังเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยจะนำไปสู่การออกแบบระบบสาธารณสุขเพื่อสังคมควบคู่กับระบบการแพทย์ เพื่อความเป็นเลิศ หากเราทำได้สมบูรณ์แบบ ประโยชน์อันดับหนึ่ง จะเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวม รวมทั้งงานวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นความท้าทายและความหวังของสังคมที่มีความหมายยิ่ง บนประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะปราศจากโรคร้าย มีสุขภาพที่สมบูรณ์

วลัยลักษณ์ จะเป็นหลักในถิ่นได้ จึงต้องมุ่งมั่นตอบปัญหาอันท้าทายของสังคมโดยเป็นเสาหลักทางวิชาการ ขณะนี้สังคมรายรอบเต็มไปด้วยเนื้อหาปรากฏการณ์ และสิ่งที่ต้องการพัฒนาไปข้างหน้าและบูรณาการร่วมกัน ของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาควิชาการ บนเส้นทางพัฒนาที่ร่วมเดินไปด้วยกัน

ผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอท่าศาลา และประชาคมนครศรีธรรมราช
พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับมหาวิทยาลัย อยากเห็นความก้าวหน้าของ
สถาบันทางวิชาการแห่งนี้ด้วยความคาดหวัง ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ในฐานะชุมชนคู่เคียงมหาวิทยาลัย ได้พึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจะ
ยังเป็นเช่นนี้ตลอดไป เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอย่างภาคภูมิ

บนเส้นทางการพัฒนาที่เราพร้อมเดินไปด้วยกัน ประชาคมมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ที่ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่าฯ
และประชาคมภายนอกมหาวิทยาลัย เราจะเดินเคียงคู่ไปกับผู้บริหาร
บนความท้าทายต่อการนำพามหาวิทยาลัยมุ่งสู่จุดหมาย บนเส้นทาง
สายนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนในทุกด้าน ขอเพียง
ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์